

พฤติกรรมโดยรวมที่อ้างการประกอบธุรกิจขายตรงไปกระทำผิดกฎหมาย

ในปัจจุบัน ได้มีผู้ประกอบธุรกิจซึ่งแอบอ้างว่าได้รับการจดทะเบียนจากสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคอย่างถูกต้อง หรืออ้างว่าได้รับการรับรองจากสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคในการประกอบธุรกิจขายตรง เพื่อให้ประชาชนหลงเชื่อเพราะเห็นว่ามีหน่วยงานของทางราชการรับรองความถูกต้อง แต่ในความเป็นจริงกลับมีพฤติการณ์การดำเนินธุรกิจในขณะที่เป็นการชักชวนให้ประชาชนโดยทั่วไปมาสมัครเป็นสมาชิกและให้เข้าร่วมลงทุนด้วยเงินจำนวนมากพร้อมกับให้สั่งซื้อสินค้าประเภทอุปโภคและบริโภคซึ่งเป็นสินค้าที่สามารถพบเห็นได้ตามร้านค้าทั่วไป โดยมีการกำหนดราคาสินค้าในแต่ละรายการแล้วแปลงเปลี่ยนจำนวนเงินให้เป็นจำนวนหุ้น มีการกำหนดจ่ายผลตอบแทนในลักษณะของเงินปันผล ซึ่งสมาชิกสามารถนำสินค้าไปจำหน่ายต่อหรือฝากให้ผู้ประกอบธุรกิจดังกล่าวเป็นผู้จำหน่ายสินค้าแทนก็ได้ อีกทั้งเมื่อสมาชิกสามารถชักชวนให้บุคคลอื่นมาเข้าร่วมเป็นเครือข่ายก็จะได้รับผลตอบแทน ซึ่งเป็นการคิดคำนวณจากจำนวนผู้เข้าร่วมเครือข่ายที่เพิ่มขึ้น

เมื่อพิจารณาจากพฤติการณ์การประกอบธุรกิจดังที่ได้กล่าวมาแล้วจะเห็นได้ว่ามีการดำเนินธุรกิจที่ไม่เป็นไปตามลักษณะของการประกอบธุรกิจขายตรงตามพระราชบัญญัติขายตรงและตลาดแบบตรง พ.ศ. ๒๕๔๕ และลักษณะของการชักชวนให้บุคคลอื่นเข้าร่วมเป็นเครือข่ายและได้รับผลตอบแทนโดยคิดคำนวณจากจำนวนผู้เข้าร่วมเครือข่ายที่เพิ่มขึ้น อาจเป็นการกระทำอันเป็นความผิดตามมาตรา ๑๙ แห่งพระราชบัญญัติขายตรงและตลาดแบบตรง พ.ศ. ๒๕๔๕ รวมถึงการชักชวนให้ประชาชนเข้าร่วมลงทุนและตกลงจะให้ผลประโยชน์ตอบแทนที่สูงโดยสมาชิกไม่ได้นำสินค้าไปจำหน่ายแต่อย่างใด พฤติการณ์ดังกล่าวเป็นลักษณะการระดมเงินที่เรียกว่า “แชร์ลูกโซ่” เข้าข่ายการกระทำความผิดตามพระราชกำหนดการกักเงินที่เป็นการฉ้อโกงประชาชน พ.ศ. ๒๕๒๗

สำหรับพฤติกรรมตามที่ได้รับแจ้งนั้นยังไม่มีผู้เสียหายจากการกระทำดังกล่าวที่เข้ามาร้องเรียนยังสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคแต่อย่างใด มีเพียงการแจ้งข้อมูลให้สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคไปตรวจสอบ ซึ่งโดยส่วนใหญ่จากข้อมูลที่สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคตรวจพบบริษัทฯ ที่ประชาชนแจ้งนั้นไม่ใช่ลักษณะของการประกอบธุรกิจขายตรงตามพระราชบัญญัติขายตรงและตลาดแบบตรง พ.ศ. ๒๕๔๕

นายณัฏฐ์ ทั่วแก้ว

นิติกรปฏิบัติการ

ส่วนขายตรงและตลาดแบบตรง สำนักกฎหมายและคดี

สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค